



## VIV Asia 2017 – วิฟ เอเชีย 2017 สุดยอดงานนิทรรศการด้านปศุสัตว์ครบวงจร

กลับมาอีกครั้งบนพื้นที่จัดงานยิ่งใหญ่กว่า พร้อมเอื้อประโยชน์แก่ผู้เข้าชมงานมากกว่าทุกปี

- กรุงเทพฯ ประเทศไทย -

วิฟ เอเชีย 2017 กลับมาอีกครั้ง พร้อมชวนโยบายและเป้าหมายที่จะพัฒนาภาพลักษณ์และกิจกรรมภายในงานให้ตอบโจทย์ผู้เข้าชมงานจากนานาชาติมากกว่าเดิม ในปีนี้ 13 งานวิฟ เอเชีย 2017 หรือ งานแสดงสินค้าและนิทรรศการด้านเทคโนโลยีปศุสัตว์และสัตว์น้ำที่ครบวงจร กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 15-17 มีนาคม พ.ศ. 2560 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ ประเทศไทย

งานวิฟ เอเชีย ถูกจัดขึ้นทุก 2 ปี เป็นงานนิทรรศการระดับเอเชียที่วงการปศุสัตว์ทั่วโลกต่างรู้จักและให้ความสำคัญในมาเยี่ยมชมงานจำนวนมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในครั้งนี้ผู้จัดมุ่งเน้นให้มีทุกธุรกิจและบริการเพื่อครอบคลุมตั้งแต่การเพาะเลี้ยงสัตว์จนกระทั่งถึงการแปรรูปเพื่อใช้บริโภค (From Feed to Food) ภายในงานจะเป็นแหล่งพบปะของนักธุรกิจชั้นนำระดับโลก ผู้บริหารจากบริษัทชั้นนำจากทั้งในเอเชียและยุโรปที่อยู่ในอุตสาหกรรมการผลิต การแปรรูปสัตว์ปีก เนื้อหมู ผลิตภัณฑ์จากนม และสัตว์น้ำ

### การเลือกสถานที่จัดงานและช่วงเวลาที่เหมาะสม

นายเซนยา แอนโทชิน ผู้จัดการงานแสดงนิทรรศการหน้าใหม่ กล่าวว่า “ เราเลือกจัดงานในเดือนมีนาคม 2560 ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นช่วงที่การจัดนิทรรศการธุรกิจในด้านปศุสัตว์เป็นที่นิยมมากทั่วทุกภูมิภาค ทั้งในยุโรป อเมริกา และเอเชีย ซึ่งวิฟ เอเชีย จะได้รับผลตอบแทนอย่างดีจากผู้ประกอบการ ผู้เข้าชมงานทั่วโลกเสมอมา ในด้านของสถานที่จัดงาน ในครั้งนี้วิฟ เอเชีย ยังคงเลือกใช้ศูนย์นิทรรศการและการประชุมนานาชาติ ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ เช่นครั้งที่ผ่านมา เพราะผู้เข้าชมงานสามารถเดินทางสะดวกสบายโดยระบบขนส่งรถไฟฟ้า โดยห่างจากสถานีเพียงแค่เดิน 5 นาที หรือแม้แต่จะเดินทางจากสนามบิน หรือย่านโรงแรมสำคัญภายในเมืองก็ง่ายดายด้วยรถแท็กซี่ ซึ่งเอื้อประโยชน์ให้ผู้เข้าชมงานเดินทางมาร่วมงานอย่างง่ายดาย”

จุดเด่นพิเศษของงานในครั้งนี้คือ วิฟ เอเชีย ขยายพื้นที่การจัดงานใหญ่ที่สุดในแง่ของจำนวนผู้ประกอบการที่ตอบรับมาออกงาน และคาดการณ์ผู้เข้าชมงานจากทั่วโลก มีการจัดสรรพื้นที่โดยรวมสี่ห้องโถงใหญ่เข้าด้วยกัน มีการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆในศูนย์การประชุมจึงทำให้ทุกส่วนของนิทรรศการครั้งนี้สามารถจัดไว้ในห้องโถงใหญ่เพียงห้องเดียว เอื้อประโยชน์ให้ผู้เข้าชมสามารถค้นหาที่ตั้งจุดแสดงของสินค้าแต่ละอย่างจากผู้แสดงนิทรรศการแต่ละรายภายในงานได้อย่างชัดเจนและไปเยี่ยมชมบูทได้ง่ายดาย ซึ่งบูทส่วนใหญ่จะถูกจัดกลุ่มตามประเภทเหมือนการจัดงานครั้งก่อน รวมทั้งมีพาวิลเลียนนานาชาติสำหรับกลุ่มบริษัทจากประเทศต่างๆ มาจัดแสดงภายในงานด้วย



## การขยายเครือข่ายตลาดปศุสัตว์ของผู้เข้าชมงานจากทั่วโลก

ในปี พ.ศ. 2558 การจัดงานวิฟ เอเชีย VIV Asia ครั้งที่ 12 มีผู้เข้าชมกว่า 38,425 คนตลอดการจัดงานสามวัน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากจำนวนผู้เข้าชม 33,229 คนในปี พ.ศ. 2556 ส่วนผู้แสดงนิทรรศการที่ลงทะเบียนมีจำนวนกว่า 874 คน ผู้จัดคาดว่าในปี พ.ศ. 2560 จะมีจำนวนผู้เข้าชมเกินกว่า 40,000 คนและมีบริษัทชั้นนำกว่า 1,000 บริษัทจากทุกประเทศทั่วโลก เพราะงานวิฟ เอเชีย ได้ถูกประชาสัมพันธ์ยังภูมิภาคต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นงานแถลงข่าวเปิดตัวที่ประเทศจีน, งานวิฟ มิดเดิร์นอีส (VIV MEA) ครั้งแรกที่อาบู ดาบี และยังสามารถขยายไปสู่ตลาดลาตินอเมริกาโดยจัดการประชุมนานาชาติด้านสัตว์ปีกและไข่ไก่ (VIV Poultry & Egg Summit 2016) ที่เมืองบัวโนสไอเรส อาร์เจนตินา ในเดือนตุลาคมนี้ นับเป็นการส่งเสริมเครือข่ายตลาดปศุสัตว์จากทั่วโลกอย่างแท้จริง

## การจัดสรรพื้นที่ของธุรกิจต่างๆ ภายในงาน

โดยปกติในงานวิฟ เอเชีย อุตสาหกรรมสัตว์ปีกจะเป็นธุรกิจที่มีพื้นที่จัดแสดงงานมากที่สุด ตามมาด้วยธุรกิจเนื้อหมู, ผลิตภัณฑ์นมและสัตว์น้ำ “เรามั่นใจว่าจะมีผู้จัดนิทรรศการประมาณ 1,000 ราย ซึ่งมีความต้องการบูธจัดงานเพิ่มขึ้นอย่างมากในครั้งนี้อย่างเฉพาะจากบริษัทที่ทำธุรกิจด้านสุขภาพและโภชนาการสัตว์ คำขอบูธจัดนิทรรศการมาจากบริษัททั่วโลก แต่เรากคาดว่า 5 ประเทศแรกที่จะมีบริษัทเข้าร่วมจัดงานมากที่สุด คือ ประเทศจีน, เนเธอร์แลนด์, ประเทศไทย, สหรัฐอเมริกาและประเทศฝรั่งเศส ซึ่งเหมือนกับในปี พ.ศ. 2558” นายเซนยา แอนโทชินกล่าว ขอบข่ายของงานในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2560 จะกว้างขึ้นโดยเราจะเพิ่มสองธุรกิจที่แม้ไม่เกี่ยวกับธุรกิจโปรตีนสัตว์โดยตรงไว้ในงาน นั่นคือ ธุรกิจสุขภาพและโภชนาการของสัตว์เลี้ยง เราได้เพิ่มการจัดงาน VIV Asia of Pet Health and Nutrition ซึ่งจัดเป็นส่วนย่อยไว้ในพาวิลเลียน, การประชุม PETSConnect Asia ก่อนเริ่มงานวิฟ เอเชีย การประชุมพร้อมการจัดงานและหลังงานนิทรรศการ

## ผู้เข้าชมงานได้เพิ่มพูนประสบการณ์

ภายในช่วงการจัดงานวิฟ เอเชียในครั้งนี้อย่างไรก็ตาม จะมีการจัดงานอะกริเทคนิกา เอเชีย ซึ่งเป็นงานแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตรที่จัดโดยสมาคมเกษตรกรแห่งเยอรมนี โดยจัดแสดงในฮอลล์ติดกับ วิฟ เอเชีย การจัดงานร่วมกันในครั้งนี้จะเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวเท่านั้น ซึ่งงานอะกริเทคนิกา เอเชีย (AGRITECHNICA ASIA) จะจัดครั้งต่อไปในปี พ.ศ. 2561 และหลังจากนั้นจะจัดทุกสองปีเท่านั้น “ธุรกิจหลักของวิฟ เอเชีย ยังคงเป็นการจัดงานสำคัญสำหรับอุตสาหกรรมการผลิตและแปรรูปโปรตีนสัตว์ ไม่ว่าจะเป็นในระดับภูมิภาคหรือระดับโลก” นายรุัน เบอคุโล ผู้จัดการวิฟ เอเชียระดับโลกกล่าว “อย่างไรก็ตาม แม้งานแสดงในส่วนของ PetsConnect และ AGRITECHNICA ASIA จะไม่ได้เป็นส่วนสำคัญของงานวิฟ เอเชีย แต่ก็ช่วยเพิ่มพูนประสบการณ์ของผู้เข้าชมซึ่งสนใจในธุรกิจเหล่านี้”



## เจ้าบ้านที่ดี

คุณปนัดดา อรรถโกวิท ผู้จัดการโครงการวิฟ เอเชีย กล่าวว่า “การจัดงานจะช่วยเพิ่มพูนประสบการณ์ของผู้เข้าชม เราจัดงานโดยใช้พื้นฐานจากสิ่งที่เราเรียนรู้ในการจัดงานครั้งก่อนๆ ทั้งนี้เพื่อที่การเรียนรู้ของผู้เข้าชมงานจะไม่ได้เริ่มและจบอยู่แค่เพียงที่ไบเทค” คุณปนัดดาเปิดเผยว่า “วิฟ เอเชีย ได้คัดเลือกเจ้าหน้าที่ต้อนรับ 60 คนเพื่อทำงานตลอดช่วงเวลาการจัดนิทรรศการ โดยเจ้าหน้าที่ต้อนรับจะประจำอยู่ที่สนามบิน, ใจกลางเมืองและในโรงแรมชั้นนำ 20 แห่งในกรุงเทพฯ สุภาพสตรีในเครื่องแบบสีน้ำเงินของวิฟ เอเชียจะอยู่ทำงานเพื่อต้อนรับเมื่อคุณมาถึงกรุงเทพฯ และจะคอยช่วยเหลือคุณตลอดช่วงที่คุณพักอยู่ที่กรุงเทพฯเช่นกัน เราคิดว่าเป็นสิ่งสำคัญที่เราต้องต้อนรับผู้เข้าชมงานเมื่อแขกมาถึงงาน และกล่าวขอบคุณเมื่อแขกไปจากงาน”

---

[WWW.VIV.NET](http://WWW.VIV.NET)

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรุณาติดต่อ

นางแสงทิพ เตชะปฏิภาณดี

โทร. 02-670-0900 ต่อ 122 อีเมลล์ [saengtip.won@vnuexhibitionsap.com](mailto:saengtip.won@vnuexhibitionsap.com)